
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น ๒) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
……………………………………………..……. 

 
ผู้มาประชุม   
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕.  
๖. 
 
๗. 
๘. 
 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
 

รศ.ดร.ชาตร ี
รศ.ดร.กัลทิมา 
ผศ.เยี่ยมลักษณ์ 
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ 
อ.ดร.ชาญ  
ผศ.ณัฐพร 
 
ผศ.อัตถ์ 
ผศ.ดร.สุรชัย 
 
ผศ.เกษรา 
ผศ.ดร.ชโรชีนีย ์
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ 

มณีโกศล 
พิชัย 
อุดาการ 
ธาราพิทักษ์วงศ์ 
ยอดเละ  
จาดยางโทน  
 
อัจฉริยมนตรี 
ณรัฐ จันทร์ศรี 
 
ปัญญา 
ชัยมินทร์ 
พลวัน 
 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
รองอธิการบดี 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
๑. 
๒. 
 

อ.ดร.ถนัด 
ผศ.ดร.นครินทร์ 
 

บุญชัย 
พริบไหว 

รองอธิการบดี 
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการ 
กรรมการ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
 

อ. ว่าที่ ร.ต.ดร.เกียรติชัย 
นางวิไลพักตร์ 
นางสาววีรนุช 
นางสาวกมลรัตน์ 
นางสาวอรกมล 
  

สายตาคำ 
จริงไธสง 
ดรุณสนธยา 
เชื้อเสือน้อย 
สุวรรณประเทศ 
 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี   
รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผศ. ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 

  
 
 



   ๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณี โกศล  
ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบ  
VDO – Conference โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้กรรมการทุกคนได้แสดงตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามลำดับ เมื่อกรรมการได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย   
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

๑.๑  เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
 -ไม่มี- 

 
๑.๒   เรื่องแจ้งของบัณฑิตวิทยาลัย 

 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖   
 

เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตาม
เอกสารรายงานการประชุม จึงนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

๓.๑ การพิจารณาทบทวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 

เรื่องเดิม/เหตุผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์  นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ มอบคณะครุศาสตร์ 
ประสานแจ้งหลักสูตรดำเนินการปรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านการ
บริหารการศึกษานั้น บัดนี้ หลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์  ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 

  
 
 



   ๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการบริหารงานสารบรรณในยุคดิสรัปชั่น 

สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ การเสนออาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา) 
๑) อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์ (อาจารย์พิเศษ) 

 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  
ขอเสนอศักยภาพ อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาโท โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖   

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
๑. ควรใช้ศักยภาพอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นการพัฒนา

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
๒. ควรใช้ศักยภาพในการเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาของหลักสูตร 
๓. การเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์สูงเป็นทีย่อมรับได้   
 

มติที่ประชุม   
๑. ไม่เห็นชอบ เนื่องจากควรใช้ศักยภาพ อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา

ของหลักสูตร 
๒. มอบบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหลักสูตร พิจารณาหาอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ 
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   ๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

๔.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๔ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒ 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
๑. ความสัมพันธ์ของจำนวนผู้เรียนกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ทั้ง ๓ หลักสูตร มีความสัมพันธ์เชิงผกผัน ดังนี้ ๑) จำนวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา หลักสูตรควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
ควรจะตระหนักในเรื่องจำนวนผู้เรียนมากกว่าคะแนนประเมิน ๒) ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น สะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรควรออกแบบรายวิชาในการทำวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยเพ่ิมทักษะเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบวิจัย  และสถิติ  
ที่ใช้ในการวิจัย และ ๓) นักศึกษาปัจจุบันหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้เพ่ิมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามากขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็น
เกณฑ์เดียวกันหมด หลักสูตรควรเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

๒. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรให้คณะกรรมการประเมินทบทวน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ศูนย์ภาษา หรือหลักสูตรควรปรับวิธีการ
เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากข้ึน  

๓. ทุกหลักสูตรหลังจากรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแล้ว ควรรีบ
ดำเนินการจัดทำ Improvement Plan เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่หลักสูตรจะได้
กำหนดต่อไป 

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน หลักสูตรควรทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ามาศึกษาในหลักสูตร โดยปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติที่มา 
จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ ซึ่งความยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย อีกทั้งยังมีกระบวนการที่จะให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผน ซึ่งปัจจุบัน
นักศึกษาเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยังไม่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  

๕. ควรนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุง โดยให้หลักสูตรจัดทำ Improvement 
Plan แล้วเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอีกครั้ง  
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   ๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และมอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตรนำข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการประเมินไปดำเนินการจัดทำ Improvement Plan
แล้วเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอีกครั้ง 

 
๔.๓ การขอย้ายกลุ่มวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 
เรื่องเดิม/เหตุผล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอที่ประชุมว่า 
ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ได้ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับนักศึกษาใหม่ พบว่า นักศึกษาใหม่จำนวน ๒ คน มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชา จากเดิม 
กลุ่มวิชาการตลาด เป็น กลุ่มวิชาการจัดการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ 
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๓ 

 
มติที่ประชุม   
๑. เห็นชอบ การขอย้ายกลุ่มวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ จำนวน ๒ คน ภาคการศึกษาที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
๒. เห็นชอบให้ นางสาวพิราอร พิหมิว รหัส ๖๖๘๖๔๔๐๑ ย้ายกลุ่มวิชา จากเดิม กลุ่มวิชาการตลาด 

(ภาคพิเศษ) เป็น กลุ่มวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)  
๓. เห็นชอบให้ นางสาวชนิกา ดีดวงแก้ว รหัส ๖๖๘๕๔๓๐๑ ย้ายกลุ่มวิชา จากเดิม กลุ่มวิชาการตลาด 

(ภาคปกติ) เป็น กลุ่มวิชาการจัดการ (ภาคปกต)ิ   
 

๔.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
การสอนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
การสอนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๔ 
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   ๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .. .. และมอบบัณฑิตวิทยาลัย  
เสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)   
 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม 
 

เรื่องเดิม/เหตุผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์  นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ มอบคณะครุศาสตร์ 
ประสานแจ้งหลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วเสนอ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)  อีกครั้ง บัดนี้ หลักสูตรได้
ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศกึษาประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๑ 

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(ร่วม) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

๔.๖ การเสนออาจารย์ผู้สอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

๑) รองศาสตราจารย์ธีรธร เลอศิลป์ 
 

เรื่องเดิม/เหตุผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วย

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอเสนอศักยภาพ รองศาสตราจารย์
ธีรธร เลอศิลป์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๑ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
- ควรใช้ศักยภาพอาจารย์ในการสอนรายวิชาทางการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะทางหรือทาง

การศึกษาพิเศษมากกว่าการสอนรายวิชาความเป็นครู 
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   ๗ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

มติที่ประชุม   
๑. ไมเ่ห็นชอบ เนื่องจากควรใช้ศักยภาพ รองศาสตราจารย์ธีรธร เลอศิลป์ เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ทางการศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะทางหรือทางการศึกษาพิเศษ   
๒. มอบคณะครุศาสตร์แจ้งหลักสูตร นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลา ศรีรัตนบัลล์ 
 

เรื่องเดิม/เหตุผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วย

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอเสนอศักยภาพ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สลิลา ศรีรัตนบัลล์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๒ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลา ศรีรัตนบัลล์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
๓) อาจารย์ ดร.ธนางกูร ขำศรี 

 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอเสนอศักยภาพ อาจารย์ ดร.ธนางกูร 
ขำศร ีเป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๓ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ธนางกูร ขำศรี เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
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   ๘ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

๔) อาจารย์ ดร.นริศรา ญานะ 
 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอเสนอศักยภาพ อาจารย์ ดร.นริศรา 
ญานะ เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔ 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
- ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์เดิมการเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ต้องตีพิมพ์วารสาร TCI กลุ่ม ๒ ขึ้นไป และหากเป็นเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเผยแพร่ในรูป
ของบทความวิจัยในวารสารวิชาการนั้น ต้องมีการตี พิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลายหลายสถาบันอย่างน้อย 
๓ คน   

 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ อาจารย์ ดร.นริศรา ญานะ เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
  

๔.๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 
 

เรื่องเดิม/เหตุผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี รองคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ชุมชนแห่งเอเชีย นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนายพงศ์ภัค ดีจันทร์ รหัส ๖๖๘๕๙๓๐๑ นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา จากเดิม 
แผน ก แบบ ก๑ เป็น แผน ก แบบ ก๒ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖   

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๗ 
 

มติที่ประชุม   
๑. เห็นชอบให้ นายพงศ์ภัค ดีจันทร์ รหัส ๖๖๘๕๙๓๐๑ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา จากเดิม แผน ก แบบ ก๑  
เป็น แผน ก แบบ ก๒ 
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   ๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

๒. มอบบัณฑิตวิทยาลัย จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ การเปลี่ยนแปลงเป็นแผนการเรียน  
จากเดิม แผน ก แบบ ก๑ เป็น แผน ก แบบ ก๒ 

 
๔.๘ การขอแก้ไขแผนการเรียนเสนอแนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอที่ประชุมว่า 
เนื่องด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตร
นานาชาติ) เสนอขอแก้ไขแผนการเรียนเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๘ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
๑. หน้า ๕๓ แผนการเรียนเสนอแนะ ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้แก้ไขจำนวนหน่วยกิต จากเดิม 

๙ หน่วยกิต เป็น ๖ หน่วยกิต  
๒. หน้า ๕๓ แผนการเรียนเสนอแนะ ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ จัดเรียนรายวิชา การตลาดเชิง

สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กลุ่มวิชาบังคับ) จะทำให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามแผนการศึกษา เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมวด ๘ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา กำหนดว่าการขอสอบ 
การค้นคว้าอิสระได้ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบค่าระดับคะแนน ๔ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น   

๓. ระดับบัณฑิตศึกษามีเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหรือไม่ว่า ต้องเรียนรายวิชาบังคับให้ครบก่อน
ไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย  

๔. การกำหนดวิชาเลือกที่จะเรียนประเทศมาเลเซีย เป็นรายวิชาใน มคอ.๒ ใช่หรือไม่ กรณีเป็น
รายวิชาของหลักสูตรก็สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตร แต่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ของมาเลเซีย และให้เสนอศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้สอน 

๕. ให้ศึกษาข้อมูลจาก MOA ประกอบกับการพิจารณา มคอ.๒ ให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้นักศึกษา
สำเร็จการศึกษา โดยไม่ผิดกับหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่  

๖. เป็นนักศึกษาที่มาจากโครงการความร่วมมือหรือไม่ กรณีที่ไปลงทะเบียนเรียนที่มาเลเซีย
มหาวิทยาลัยจะไม่ได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาใช่หรือไม่ ดังนั้น คณะ หลักสูตร สำนักทะเบียน
และประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย ควรประชุมร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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   ๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

มติที่ประชุม  
๑. เห็นชอบในหลักการ การขอแก้ไขแผนการเรียนเสนอแนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตร ประสานบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เพ่ือประชุมปรึกษาหารือถึงการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

 
๔.๙ การเสนออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
๑) Mr.Rafatjon Parham  

 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  จาดยางโทน  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นำเสนอ
ที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๖) ขอเสนอศักยภาพ Mr.Rafatjon Parham เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาโท โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  
๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารแยกเล่ม 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
๑. ควรใช้ศักยภาพอาจารย์ที่เป็นคนไทยก่อน หากอาจารย์ในหลักสูตรไม่มีความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณ์สูงในการสอนรายวิชานี้ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่เกษียณจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ที่มีศักยภาพในการสอนสูง ให้พิจารณาเชิญมาเป็นอาจารย์ผู้สอน ยกเว้นว่าทางหลักสูตร 
มีความประสงค์ให้นักศึกษาเรียนกับเจ้าของภาษา แตก่็ควรเป็นรายวิชาอ่ืนที่มีความลุ่มลึก 

๒. การเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สิ่งที่ได้เพ่ิมเติมจากเชิงวิชาการ ทำให้มีความหลากหลาย  
และสามารถนำเทคนิคการสอนมาใช้ในการเรียนการการทำงานได้ และเมื่อจบภาคการศึกษา  
ให้นำผลการประเมินการสอนของ Mr.Rafatjon Parham มาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม   
๑. เห็นชอบให้ Mr.Rafatjon Parham เป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาโท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒. มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำผลการประเมินการสอนของ Mr.Rafatjon Parham 

มาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบต่อไป 
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   ๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

๕.๑ รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัย ขอรายงานข้อมูล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษาข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จากสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล มีนักศึกษาคงเหลือทั้งสิ้น ๖๒๑ คน   

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๕.๑  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
๕.๒  รายงานหัวข้อและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 
เรื่องเดิม/เหตุผล 

เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  
ข้อ ๓.๕ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้ความเห็นชอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบ 

จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๕.๒ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ     
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.๑ นักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมประเภทนักศึกษา 
 

เรื่องเดิม/เหตุผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งที่ประชุมว่า นางสาว

ชนมน เล็กนามณรงค์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจ
การเกษตรและอาหาร ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมประเภทนักศึกษา ในงาน International Conference 
Sustainable Agriculture, Food, and Energy (SAFE 2023) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุพจน์ บุญแรง  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
อีกทั้งอาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาถ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ในหัวข้อ
เรื่อง Community-based water-energy-food nexus: The case study of the Thai elephant camp ด้วย  
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   ๑๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๖.๒ การเปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน และขั้นตอนการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เพื่อพิจารณา 
 

เรื่องเดิม/เหตุผล 
อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุมว่า นางเปมิกา อรรคฮาต รหัส ๖๖๘๖๖๑๐๗ 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ มีความประสงค์ขอย้ายกลุ่มวิชา จากเดิม 
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา เป็น กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย ตามขั้นตอนต้อง
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาหรือไม่ และในการแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
หรือวิทยาลัย แต่งตั้งจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดี เพ่ือพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเท่านั้น โดยคณบดีหรือวิทยาลัย มีอำนาจในการ
บริหารงานไม่ควรพิจารณาเรื่องอ่ืน และกรณีที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ส่งนางเปมิกา อรรคฮาต มาเรียนหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้นั้น ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กอยู่โรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ทางหน่วยงานจึงจะได้พัฒนาบุคลากร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนสาขาปฐมวัยได้ 
ซึ่งหากต้องผ่านคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ แล้วให้เสนอผ่าน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในเดือนกรกฎาคม จะทำให้การพิจารณาเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาของนักศึกษา
ดังกล่าวล่าช้า ซ่ึงจะเปิดภาคเรียนวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะเป็นการพิจารณาหลังจากที่นักศึกษาเข้าเรียน
เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งรายวิชาที่เรียนจะแตกต่างกันระหว่างกลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษาและ  
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 

  
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
๑. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ

คณะหรือวิทยาลัย กำหนดหน้าที่อะไรบ้าง 
๒. การย้ายกลุ่มวิชาของนางเปมิกา อรรคฮาต รหัส ๖๖๘๖๖๑๐๗ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ จากเดิม กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา 
เป็น กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย หากให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ จะทำให้การดำเนินการย้ายกลุ่มวิชาของ
นักศึกษาล่าช้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวัน
เสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงควรเห็นชอบในหลักการก่อน เพ่ือผลประโยชน์ของนักศึกษา 

๓. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่อะไรบ้าง อาทิ กรณีการขอย้าย
สาขาหรือกลุ่มวิชา การรับเข้า ฯลฯ มีข้อบังคับหรือประกาศระบุว่าต้องผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาหรือไม ่

 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 

  
 
 



   ๑๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

มติที่ประชุม   
๑. เห็นชอบตามหลักการ ให้นางเปมิกา อรรคฮาต รหัส ๖๖๘๖๖๑๐๗ เปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชา 

จากเดิม กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา เป็น กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัย 

๒. มอบบัณฑิตวิทยาลัย ประสานคณะและวิทยาลัย เพ่ือขอคำสั่งคณะกรรมการประจำคณะหรือ
วิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือวิทยาลัย ที่ระบุหน้าที่ของกรรมการ 
และรวบรวมนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งต่อไป 

 
๖.๓ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งต่อไป 
 
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง กำหนดการประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
ลงชื่อ  

                  

             (นางวิไลพักตร์ จริงไธสง) 
             ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

  ลงชื่อ  
                                        
                                                     
              

      (อาจารย์ ว่าที่รอ้ยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ)                           
                  รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย                                              
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

ลงชื่อ                
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน) 

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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